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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานที 

 ประชุมเมือวนัที 9 เมษายน 2562 เวลา 10.05 น. ณ  ห้องแกรนด์บอลรูม ชนั 1  โรงแรมแมนดาริน เลขที 662 ถนน

พระราม 4  แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

 นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นว่าปัจจุบนัอยู่ระหว่างการสรรหาประธาน

กรรมการ ในฐานะทีเป็นผูถื้อหุ้นจึงขอเสนอให้ทีประชุมแต่งตงันายรัตน์ พานิชพนัธ์  กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นประธานทีประชุมผูถื้อหุ้นในครังนี  ซึงทีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตงันายรัตน์ 

พานิชพนัธ์  เป็นประธานทีประชุม   

 ประธานไดก้ล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนําคณะกรรมการ  ผูส้อบบญัชี และทีปรึกษากฎหมายอิสระ ทีมาร่วม

ประชุม ดงันี   

รายชือคณะกรรมการทีเข้าร่วมประชุม 

1.นายรัตน์          พานิชพนัธ ์             ตาํแหน่ง กรรมการบริหารและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.นายมานิต อุดมคุณธรรม ตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร  

3.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ ์ ตาํแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4.นายชนินทร์ รุนสาํราญ ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

5.นายอาชวิณ อศัวโภคิน ตาํแหน่ง กรรมการ 

6.นายนพร       สุนทรจิตตเ์จริญ       ตาํแหน่ง กรรมการบริหาร 

7.นางสุวรรณา พุทธประสาท ตาํแหน่ง กรรมการ 

8.นายวรีพนัธ์ องัสุมาลี ตาํแหน่ง กรรมการ 

9.นายทวีวฒัน ์ ตติยมณีกุล ตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

10.นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการทไีม่ได้เข้าร่วมประชุม 

บริษัทมีกรรมการทงัหมด 11  คน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 90.91% โดยมีกรรมการทีไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมจาํนวน 1 คน เนืองจากติดภารกิจในต่างประเทศ คือ  นายพรวุฒิ สารสิน  ตาํแหน่ง  กรรมการอสิระ 
 

เลขานุการบริษัทและทําหน้าทีเลขานุการทีประชุม   

1.นางสาววรรณี  จนัทามงคล     ตาํแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 

 (ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นบญัชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั) 

รายชือผู้สอบบัญชีจากบริษัทสํานกังานอวีาย จํากดั 

1.นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4496   
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รายชือตวัแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 

1.นางสาวธนัวาพร ดิษฐศร ทีปรึกษากฎหมายบริษทั วสิเซ่น แอนด ์โค จาํกดั 

2.นางสาวชุลีกร     ธนวงศ์สุวรรณ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย 

 

โดยประธานไดเ้ชิญตวัแทนผูถ้ือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในทีประชุม และให้นงักบัเจา้หน้าทีของ

บริษทัทีทาํหนา้ทใีนการตรวจนบัคะแนน 
 

จาํนวนผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุม 

นายรัตน์  พานิชพนัธ ์เป็นประธานทปีระชุมครังนี ไดร้ายงานให้ผูถื้อหุน้ทราบถึงองคป์ระชุม ดงันี  

1.บุคคลธรรมดาเขา้ประชุมดว้ยตนเองรวมทงัสิน     213  ราย  จาํนวนหุน้                    1,093,656,326  หุ้น 

2.ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะรวมทงัสิน 1,362  ราย  จาํนวนหุน้                    8,984,984,487  หุ้น 

ผูถื้อหุน้ทเีขา้ร่วมประชุมรวมทงัสิน    1,575  ราย  จาํนวนหุน้รวมทงัสิน 10,078,640,813  หุน้  

คิดเป็นร้อยละ 76.64   ของจาํนวนหุ้นทจีาํหน่ายไดท้งัหมด ซึงครบองคป์ระชุม  

ผูเ้ข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะตามข้อ 2 มีผูถ้ือหุ้นประเภทนิติบุคคลทีถือหุ้นเกิน 10% จํานวน 2 ราย จาํนวนหุ้นทงัสิน 

6,588,901,530 หุน้ 
 

การดําเนินการประชุม 

ประธานทีประชุมไดม้อบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผูด้าํเนินการประชุมและชีแจงรายละเอียดในแต่ละวาระ โดยให้

นางสาววรรณี จนัทามงคล เป็นผูชี้แจ้งในส่วนของขนัตอนในการประชุม การลงคะแนน สิทธิในการแสดงความเห็นและการ

สอบถาม ดงันี 
 

ในการประชุมจะมีการดาํเนินการประชุมเรียงตามวาระทีแจง้ไวต้ามหนังสือเชิญประชุม โดยผูด้าํเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียด

ของแต่ละวาระ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น 

หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถาม ใหย้กมือขึนพร้อมแจง้ชือจากนนัใหผู้ถ้ือหุน้แจง้ขอ้คิดเห็น หรือขอ้ซกัถาม เพือให้ที

ประชุมตอบขอ้ซกัถาม 
 

วธีิการลงคะแนน 

บริษทัฯ ใชวิ้ธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง ( 1 Share : 1 Vote) โดยไดจ้ดัเตรียมบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระไวใ้ห้ผูถื้อ

หุน้แต่ละท่านแลว้ ซึงหลงัจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ทปีระชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจง้วา่หากมีท่านใดไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียงใหย้กมือขึน จากนนัจะมีเจา้หน้าทีเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนในส่วนทีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพือรวบรวม

คะแนนแจง้ต่อทีประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงทีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหกัจากคะแนนเสียง

ทงัหมด   
 

สาํหรับผูถื้อหุ้นทีมอบฉนัทะให้ผูอ้นืเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นนนั บริษทัไดน้าํคะแนน

เสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บนัทกึลงเครืองคอมพิวเตอร์เพือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้   
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ทงันีสาํหรับบตัรลงคะแนนในส่วนทีเห็นดว้ย  ทีไม่ไดเ้กบ็ระหว่างการประชุม ขอใหทุ้กท่านส่งคืนหลงัจากจบการประชุม โดยบริษทั

ไดแ้ต่งตงัตวัแทนอสิระ คือ ทนายความจากบริษทั วิสเซ่น แอนด ์โค จาํกดั และผูถ้ือหุ้นรายย่อย  เป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนน

เสียง   
 

สาํหรับขอ้บงัคบับริษทัในส่วนทีเกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้น  และมติของทีประชุมผูถ้ือหุน้  สามารถตรวจสอบไดจ้ากสิงทีส่งมาดว้ย

ลาํดบัท ี7 (หน้า 73) ในหนงัสือเชิญประชุม 
 

หมายเหตุ      เนืองจาก พรบ.มหาชนไดมี้ขอ้กาํหนดไวว่้า การลงมติสาํหรับเรืองทวัไปตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึงหนึงของผู้

ถือหุน้ทีมาประชุมและออกเสียง  โดยไม่นบัเสียงของผูถื้อหุน้ทีงดออกเสียง  ดงันนั ในวาระท ี1, 3, 4, 5 และ 8 จึงไม่นาํคะแนนเสียง

ของผูถื้อหุ้นทีงดออกเสียงมารวมคาํนวณดว้ย 
 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

1.การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และชือกรรมการ  

บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ เสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและชือกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑเ์สนอผา่นเว็บไซตข์องบริษทั พร้อม

ทงัแจง้ข่าวผ่านตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตงัแต่วนัที 17 ตุลาคม 2561 โดยให้ใช้สิทธิได้ตงัแต่วนัที 17 ตุลาคม 2561 และ

สินสุดการรับการเสนอวาระและชือกรรมการในวนัที 15 มกราคม 2562 ทงันีในช่วงเวลาการเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุ้นและชือ

กรรมการของผูถ้ือหุน้ดงักล่าว ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชือกรรมการเพือพิจารณา 
 

2. การส่งคาํถามล่วงหน้า 

บริษัทไดมี้การเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถส่งคาํถามล่วงหน้ามายงับริษทัฯ ภายในวนัที 26 มีนาคม 2562 ไดท้ีหน่วยงานนกัลงทุน

สมัพนัธ ์หรือ ir@homepro.co.th ซึงในช่วงเวลาดงักล่าวไม่มีผูถ้อืหุ้นท่านใดส่งคาํถามมายงับริษทัฯ 
 

3.การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม   

เพือให้ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ถึงรายละเอียดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีครังนี บริษทัฯ ไดท้าํการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทงั

ภาษาไทยและภาษาองักฤษไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  พร้อมทงัแจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ตงัแต่วนัที 7 มีนาคม 

2562  

หมายเหตุ  ภายหลงัจากทีประธานไดแ้จง้จาํนวนหุน้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจาํนวน 67 ราย เป็นจาํนวน  464,669,886 หุ้น 

ดงันนั จาํนวนผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทงัสิน 1,642 ราย และรวมเป็นจาํนวนหุน้ทงัสิน 10,543,310,699 หุ้น และบริษทัได้

เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํใหผ้ลของคะแนนในแต่ละวาระเพิมขึน  

 

ทปีระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562  ได้พจิารณาวาระต่างๆ พร้อมทังมีมต ิดงัรายละเอยีดต่อไปนี 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

   เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2561 ซึงประชุมเมือวนัที  9 เมษายน  2561 

และไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยภ์ายในระยะเวลา 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  และคณะกรรมการได้

พิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามมติของทีประชุมผูถื้อหุ้น  จึงนาํเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น เพือพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  ทไีดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ตามสิงทส่ีงมาดว้ยลาํดบัที 1  
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มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึง

ของผูถื้อหุน้ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี    

มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,543,275,935 100.0000 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

 - งดออกเสียง 34,764 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 

วาระที 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

นางสาววรรณี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2561 การวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการเกียวกบัการ

เปลียนแปลงตวัเลขของงบการเงิน รวมทงัปัจจยัต่างๆ ทีประทบต่อบริษทัทงัดา้นบวกและดา้นลบอยา่งมีนยัสาํคญั 

ดงันี 

ปัจจุบนักลุ่มธุรกิจของ Homepro  มีบริษทั โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัแม่  และมีบริษทัใน

เครืออกี 4 บริษทั ดงันี 

1. บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั  ประกอบธุรกิจในการบริหารในส่วนของพืนทีเช่า 

2. บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จาํกดั  ประกอบธุรกิจขายสินคา้ในต่างประเทศ เป็นรูปแบบเดียวกบั 

    โฮมโปร 

3. บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั เป็นธุรกิจขายสินคา้เกียวกบัโครงสร้างเป็นหลกั และเนน้ลูกคา้กลุ่มผูร้ับเหมา 

4. บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั ปฏิบติัการเกียวกบัคลงัสินคา้และการกระจายสินคา้ 
 

โดยสรุปจํานวนสาขาของแต่ละบริษัท ณ สินปี 2561 มีดงันี 

-  บริษัท โฮม โปรดกัส์ฯ มีสาขาทงัสินรวม 82 สาขา แบ่งเป็น 26 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และ 56 

สาขาในต่างจงัหวดั  ในปี 2561 เปิดเพมิ 1 แห่ง ไดแ้ก่ สาขากลัปพฤกษ ์ 

-  Homepro S มี 8 สาขา  แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 7 สาขา และ 1 สาขาในต่างจงัหวดั   

-  บริษทั เมกา โฮมฯ มีสาขาทงัสิน 12 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 สาขา และ 10 สาขาใน

ต่างจงัหวดั 

-  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จาํกดั มี 6 สาขา  
 

รายได้จากการขายสินค้า 

ในปี 2561  บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้  61,580.98 ลา้นบาท  เพิมขึนจากปีก่อน  1,692.66 ลา้นบาท คิด

เป็นร้อยละ 2.83 ถึงแม้ว่ายอดขายสาขาเดิมยงัคงไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีวางไว ้ด้วยผลกระทบของฤดูกาล 

นอกจากนีในไตรมาสท ี  บริษทัไม่ไดรั้บอานิสงส์จากนโยบายช็อปช่วยชาติเหมือนปีทีผา่นมา รวมถึงผลกระทบ

จากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ซึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเขา้มาจบัจ่ายใช้สอยของ

ลูกคา้ อย่างไรก็ตามบริษทัไดมี้การจดัการโดยการเพิมประสิทธิภาพในดา้นต่างๆ  เช่น ความสามารถในการขยาย

อตัราการทาํกาํไรขนัตน้ผา่นการคดัสรรและพฒันาคุณภาพสินคา้ให้ตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้มากยิงขึน การ

เพมิประสิทธิภาพของพนกังาน ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอืนๆ   
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รายได้อืนๆ  

ในปี 2561 บริษทัมีรายไดอ้ืนๆ 4,468.93 ลา้นบาท เพิมขึน 122.76 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 2.82  ซึงรายได้อืนๆ 

โดยหลกัมี 2 ส่วน คือ  

1. รายได้จากการให้เช่าพืนทีของมาร์เก็ต วิลเลจ และจากการให้เช่าพืนทีในอาคารของโฮมโปรโดยเพิมขึน

ประมาณ 4.14%   

2. รายไดอ้ืนเพิม 1.80%  มาจากรายไดจ้ากการสนับสนุนการขายจากคู่คา้ และรายได้ในส่วนของการให้บริการ

ติดตงั ส่วนใหญ่มาจากการให้บริการโฮม เซอร์วิส ทมีีการขยายการบริการใหก้บัลกูคา้มากขึน 
 

ค่าใช้จ่ายการขายและการบริหาร 

เนืองจากสภาพเศรษฐกิจทียงัไม่ฟืนตวั  บริษทัจึงดูแลในเรืองของค่าใชจ่้ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน โดยสรุปค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากบั 14,083.51 ลา้นบาท เพมิขึนจากปีทีผ่าน

มา 333.22 ลา้นบาท คิดเป็น 2.42% โดยมีสัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที ร้อยละ 22.82% ลดลงจากปี 2560 ที 0.09%   

โดยรายละเอียดค่าใชจ้่ายในแต่ละกลุ่มมีดงันี  

1. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ จาํนวน 12,028.06 ลา้นบาท เป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของสาขา ฝ่ายปฏิบติัการ และ

ฝ่ายกระจายสินคา้ เพิมขึน 211.85 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1.79 ปัจจยัหลกัของการเพิมขึนทีเป็นตวัเงินจากเงินเดือน 

ตน้ทุนในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

2.ค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายอนืๆ  จาํนวน 2,045 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิมขึน 121.37 ลา้น

บาท หรือร้อยละ 6.27 จากค่าใชจ่้ายในส่วนของสาํนกังานใหญเ่ป็นหลกั 
 

กาํไรสุทธ ิ

บริษทัมีกาํไรสุทธิสาํหรับปี 5,613 ลา้นบาท  คิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากยอดขายเท่ากบั 9.10% เทียบกบัปี 2560 เพิมขึน 

727 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.90  และมีกาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานหุ้นละ 0.43 บาท กาํไรสุทธิทีเพิมขึนเป็นผลมา

จากการเพมิขึนของยอดขายและรายไดอื้น  รวมทงัการควบคุมค่าใชจ่้ายและการปรับปรุงประสิทธิภาพภายใน 
 

 นางสาววรรณี ไดร้ายงานให้ทีประชุมรับทราบว่าบริษทัไดรั้บรางวลัเกียวกบัการดาํเนินงานดา้นความยงัยืน ดงันี

ระดับ International  ได้แก่ DJSI (Dow Jones Sustainability Index), MSCI ESG Rating Index และ FTSE4 Good 

Index  สําหรับระดับในประเทศ  ได้แก่  SET Outstanding Sustainability Award ประจําปี 2561, ESG 100 Index  

และไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการในระดบั 5 ดาว โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

(IOD)  และปัจจุบนับริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต (CAC Certification) 
 

มติทีประชุม    ในวาระนีเป็นการรายงานผลการดาํเนินงานเพือทราบ  จึงมิไดมี้การลงมติ 
 

คุณเทียนชัย วงศ์นวภรณ์  ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ขอเสนอให้ในการประชุมคราวหน้าหากจะส่งแบบย่อ  ใหช่้วยแจง้ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์นบหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ก. ให้ผูถื้อหุ้นดว้ย  
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คุณวรรณ ี(เลขานุการบริษัท) ตอบคาํถาม 

ได้แจ้งให้ศูนยร์ับฝากหลกัทรัพยท์ราบมาก่อนหน้านีแลว้ แต่ทางศูนย์รับฝากหลกัทรัพยแ์จ้งว่ายงัไม่สามารถ

ดาํเนินการในปีนีได ้ ซึงเจา้หนา้ทีไดรั้บขอ้มูลเพือนาํไปดาํเนินการปรับปรุงระบบงานต่อไป 
 

คุณชูเกยีรต ิหาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

  ขอทราบผลการดาํเนินงานของมาเลเซีย   

  กรรมการตอบคาํถาม 

สาํหรับในประเทศมาเลเซียยงัขาดทุนอยู่ แต่ได้มีการกาํหนดให้ทีมงานปรับปรุงการดาํเนินงานเพอืใหแ้ขง็แกร่งขึน 

บริษทัยงัคงพยายามทาํใหไ้ด ้Economy of scale  
 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

จากทีเห็นในงบการเงินกาํไรสุทธิของปี 2561 เริมทีเติบโตในอตัราทีชา้ลง อยากทราบว่าจะทาํให้ดีขึนไดห้รือไม่ 

หรือจะประคองตวัไปแบบนี 

กรรมการตอบคาํถาม 

ดูจากงบการเงินจะเห็นวา่ Net Profit สูงขึน มาจาก Margin ทีสูงขึน ตามทีทราบสภาพเศรษฐกิจยงัไม่ฟืนตวั ส่งผล

ให้กําไรของบริษัทยงัไม่ขึนตามไปด้วย  แต่บริษัทก็ยงัคงมุ่งมนัในการพัฒนาการบริหารงานภายในให้มี

ประสิทธิภาพมากขึน  หากถามว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนัน  คาดว่าจะดีแต่ภาพรวมกาํลงัซือยงัไม่ดี สําหรับใน

กรุงเทพและปริมณฑลดี แต่ต่างจงัหวดัไม่ดี  บริษทัยงัเชือมนัว่าการดาํเนินงานของบริษทัยงัเติบโตได ้
 

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

บริษทัจะมีกลยุทธอย่างไรในการปรับตวัในสถานการณเ์ช่นนี 

กรรมการตอบคาํถาม 

บริษัทมีกลยุทธในการขยายสาขา แต่ต้องทําด้วยความระมัดระวงัและต้องคุ ้มค่ากับการลงทุน พัฒนาการ

ดาํเนินการให้มีประสิทธิภาพ การเพมิ Margin  

คุณชูเกยีรต ิหาญประมุขกลุ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ผลประกอบการของมาเลเซียเมือเปรียบเทียบกบัปีทีแลว้เพิมขึนหรือไม่ และคนทีนนัเป็นอย่างไร 

นางสาววรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีการเงิน) ตอบคําถาม 

  Same Store Sales ยงัเป็นบวก แต่ยงัมีผลขาดทุนเนืองจากยงัไม่ได ้Economy of Scale ประกอบกบัมีการเลือกตงั

ในปี 2018 สภาพเศรษฐกิจยงัไม่ด ีและรัฐบาลมีการเปลียนแปลงระบบภาษีจากเดิมทีเป็น VAT เปลียนเป็นเก็บภาษี

การคา้แทน ทาํให้คนส่วนใหญ่ไม่เชือมนัในการจะนาํเงินออกมาใชจ้่าย  นอกจากนีรัฐบาลไม่มีงบประมาณใชจ่้าย

อยา่งพอเพยีง จึงทาํใหมี้การยกเลิกการลงทุนต่างๆ  

 หมายเหตุ ภายหลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาวาระที  และวาระที  เสร็จสินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

เพิมขึนจาํนวน 57 ราย เป็นจาํนวน 38,433,725 หุ้น ดงันัน จาํนวนผู้ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทงัสิน 

1,  ราย และรวมเป็นจาํนวนหุ้นทงัสิน 10,581,744,424 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออก

เสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลของคะแนนในวาระที  เพมิขึน 
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วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี

บัญชี สินสุด ณ วนัที  31 ธันวาคม  2561 

บริษทัไดจ้ดัทาํงบแสดงฐานะการเงิน  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายงานของผูส้อบบญัชี สําหรับรอบปี

บญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2561 ซึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และได้ผ่านการพิจารณาจากทีประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบครังที 2/2562 วนัที 25 กุมภาพนัธ์ 2562 และคณะกรรมการบริษทัครังที 2/2562 วนัที 26 

กุมภาพนัธ์ 2562 แลว้  โดยประธานทีประชุมไดแ้ถลงให้ทีประชุมทราบว่าในปี 2561  มีขอ้มูลสรุปทางดา้นการเงิน 

ดงันี 

 ยอดขาย  =  61,580.98  ลา้นบาท   เพมิขึนจากปีก่อน  1,692.66 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ    2.83 

รายไดร้วม    =  66,049.91  ลา้นบาท   เพมิขึนจากปีก่อน  1,815.42 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ    2.83   

มีกาํไรสุทธิ   =    5,612.62  ลา้นบาท   เพมิขึนจากปีก่อน     726.24 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ  14.86 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐานหุน้ละ 0.43  บาท  

ทุนทีเรียกชาํระแลว้  =  13,151.20  ลา้นบาท 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561  บริษทัมีสินทรพัยร์วม     =  54,811.35  ลา้นบาท  

หนีสินรวม  =  34,897.26  ลา้นบาท  

ส่วนของผูถื้อหุ้น  =  19,914.10  ลา้นบาท  
 

สําหรับรายละเอียดของผลการดาํเนินงานปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและ

รายงานของผูส้อบบญัชี สําหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี ซึงไดน้าํส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัท ี2  

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่าถูกตอ้งและเพียงพอ จึงนําเสนอต่อที

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน  และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และรายงานของ

ผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบปีบญัชีสินสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2561 

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ใน Annual Report หน้า 181 เรืองผลต่างจากอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ

คืออะไร 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ตอบคาํถาม 

ขอชีแจงว่าเป็นผลต่างจากการลงทุนในประเทศมาเลเซียเป็นเงิน Ringgit ซึงมีผลกระทบจากอตัราแลกเปลียนเมือ

มีการแปลงค่างบการเงินซึงมีค่าเฉลียตลอดทงัปี  ดงันนัจึงมีโอกาสเป็นไดท้งักาํไรหรือขาดทุน  
 

 นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

1. รบกวนช่วยขยายความคาํว่า “Eco Product และ Elder Care” และขายใหใ้คร ตลาดขยายเพยีงใด 

2. Online เป็นอุปสรรค หรือเป็นโอกาส 
 

กรรมการตอบคาํถาม 

1. คาํว่า Eco Product เป็นเรือง Innovative ใหม่ โดยสินค้าจะคาํนึงถึงความปลอดภยั สิงแวดล้อม ประหยดั

พลงังาน เป็นสินคา้ทีมีการพิสูจน์แลว้ว่ามีผลช่วยเรืองลดผลกระทบต่อภาวะแวดลอ้ม 



8  

คาํว่า Elder Care  เป็นสินคา้ทีเหมาะสมสําหรับผูสู้งอายุ เช่น ราวจบั สุขภณัฑส์ําหรับผูสู้งอายุ ชุดครัว พรม 

เป็นตน้ 

2. Online เป็นโอกาสไม่ใช่อุปสรรค 
 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ในรายงานผูส้อบบญัชี ระบุค่าเผอืการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามหมายเหตุที 5 และหมายเหตุที 9 นนั การ

สูญหายเป็นเรืองการลดมูลค่าหรือเป็นการบริหารจดัการ บริษทัมีการบริหารจดัการให้ส่วนนีให้ลดลงไดอ้ย่างไร 

ถา้มูลค่าลดลงเรือยๆ 

ผู้ตรวจสอบบัญชี ตอบคาํถาม 

เนืองจากเป็นมาตรฐานในการรายงานของผูส้อบบญัชี ว่าจะตอ้งระบุเรืองสาํคญัทีสุดในปีนนัๆ และเป็นหลกัใหญ ่

การรับรู้รายไดจ้ากการขายเป็นเรืองปกติทีตอ้งแจง้  ส่วนค่าเผอืสินคา้คงเหลอื จะแสดงตวัเลขให้เห็นวา่บริษทัปรับ

ลดสินคา้มูลค่าคงเหลือยอดเท่าใด หลกัการประเมิน ณ วนัทีตงัสํารองจะตงัเป็นมูลค่าสาํรองทีสะทอ้นมูลค่าสุทธิ 

เพราะวนัทีตงัสํารองยงัไม่รู้ว่ามีผลเกิดขึนจริง จึงต้องมีการตงัประมาณการไว ้ ซึงผูต้รวจสอบบัญชีได้ให้

ความสาํคญัในส่วนนี 

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

กรณีสํารองค่าเผือสินค้าลดลง  หากมีการสูญหายหรือทาํลายเกิดขึนจริง  ก็จะมีการปฏิบติัตามกฏระเบียบที

กรมสรรพากรกาํหนด 

กรรมการตอบคาํถาม 

ในการขายจะมีการตังสํารองสินค้าสูญหาย ซึงเมือยังไม่เกิดขึนจริงสํารองนีจะยงัคงอยู่และสะสมไป

เรือยๆ  อย่างไรก็ตามบริษทัก็ไม่ไดล้ะเลยในเรืองนี โดยมีฝ่ายป้องกนัการสูญเสียทีคอยดูแลเรืองสินคา้มิให้สูญ

หาย 
 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ในงบการเงินหมายเหตุที 4 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน ทีตงัว่า “ภาษีซือรอใบกาํกับ” จะกระทบกับภาษีซือรอ

ใบกาํกบัภาษีหรือไม่  ทาํไมตอ้งรอและทาํไมมีจาํนวนมากขึนกว่าปีทีแลว้เท่าตวั  สาเหตุเกิดจากอะไรและเราเสีย

สิทธิในการขอคืนภาษีซือหรือไม่ และบริษทัมีความสามารถในการเรียกให้ชาํระหนีอย่างไร 

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

ในงบการเงิน หมายเหตุ 4 ภาษีซือรอใบกาํกับเกิดจากทีโฮมโปรว่าจ้างผูอื้นให้บริการและยงัไม่ได้มีการชาํระ

เงิน  ซึง Tax Point ของการบริการจะเกิดขึนเมือมีการชาํระเงินแลว้  และเมือไดใ้บกาํกับภาษีจริงมาก็จะยา้ยจาก

ภาษีซือรอใบกาํกบัภาษี มาเป็นภาษีซือจริง 
 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ในหมายเหตุที 8 ลูกหนีการคา้และลูกหนีอืน มีเพิมมากขึนและมีการคา้งชาํระเกินกว่า 3 เดือน เป็นจาํนวนกว่า 

45.537  ลา้นบาท ทาํไมจึงสูงกว่าปี 2017 มากถึง 11.27 ลา้นบาท ค่าเผือหนีจะสงสัยว่าจะสูญกลบัตรงกนัขา้มมี

ปัญหาเรืองการเก็บหนีอย่างไร 

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

เนืองจากการตงัลูกหนีคา้งตอนสินปี และมีการเรียกเก็บในวนัที 4 ของปีถดัไป ซึงคา้งไม่กีวนั 
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นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

การโอนกลบัค่าเผอืการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หนา้ 183 อยากไดค้าํอธิบายเพิมเติม 

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

การโอนกลบัค่าเผือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์หน้า 183 จาํนวน  ลา้นบาท เป็นทีดินทีศูนยก์ระจายสินคา้ทีถูก

ราชการเวนคืนทีดิน  เนืองจากครังแรกราคาทีทางการกาํหนดให้นันมีราคาตาํกว่าตน้ทุนมาก ต่อมาเมือบริษัท

อุทธรณ์ทางหน่วยงานราชการจึงเพิมค่าเวนคืนทีดินให้มากขึน  จึงทาํให้ลดการตงัสํารองการดอ้ยค่าลง จึงมีการ

โอนกลบัการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

การขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่ไดเ้กิดขึน ซึงตวัเลข Swing มาก มีวิธีการจดัการส่วนนีอย่างไร 

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

 บริษทัป้องกนัเรืองอตัราแลกเปลียน โดยการทาํสญัญาซือ Forword ค่าเงินไวส้าํหรับการซือขายสินคา้ปกติ 
 

มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผูส้อบ

บญัชี  สาํหรับรอบปีบญัชี สินสุด ณ  วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุน้ทีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียดดงันี     

 มติทปีระชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,577,328,384 100.0000 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

 - งดออกเสียง 4,416,040 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

หมายเหตุ ภายหลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาวาระท ี  เสร็จสินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจาํนวน   

ราย เป็นจาํนวน 3,238,353 หุ้น ดงันนั จาํนวนผูถื้อหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทงัสิน ,  ราย และรวมเป็น

จาํนวนหุ้นทงัสิน 10,584,982,777 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํ

ใหผ้ลของคะแนนในวาระที   เพมิขึน 
 

วาระที 4    พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจําปี 2561    

ประธานทีประชุมแถลงให้ทีประชุมทราบว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทีกาํหนดไวไ้ม่ตาํกว่าร้อยละ 40 

ของกาํไรสุทธิ ในปี 2561 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิประจาํปีตามงบเฉพาะกิจการรวมทงัปีเป็นเงิน 5,483.18 ลา้นบาท 

และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกบัมีกระแสเงินสดเพียงพอทีจะจ่ายเงินปันผลไดต้ามนโยบายของ

บริษทั  โดยมีขอ้มูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลทีเป็นเงินสดและหุน้ปันผลในปีทีผา่นมา ดงันี 
 

ระยะเวลา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุน้ 

(หน่วย : บาท / หุน้) 

0.10   ,    0.15 

(ระหว่างกาล) , (สินปี) 

0.12   ,     0.15 

(ระหว่างกาล) , (สินปี) 

0.13   ,     0.18 

(ระหวา่งกาล) , (สินปี) 

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล  

(หน่วย : บาท / หุน้) 

0.25 0.27 0.31 
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ระยะเวลา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเทียบ

กบักาํไรสุทธิ 

93.26% 85.64% 84.97 

 

สําหรับผลประกอบการครึงปีแรกของปี 2561  (มกราคม 2561 - มิถุนายน 2561)  

ก. ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที /  ซึงประชุมเมือวนัที   สิงหาคม  ไดมี้มติให้จดัสรรทุน

สาํรองตามกฎหมายครบ % ของทุนจดทะเบียนแลว้   

ข. เมือวนัที  สิงหาคม  ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัครังที /  ไดอ้นุมติัจ่ายปันผลระหว่างกาลไป

แลว้สาํหรับผลประกอบการงวด  เดือนแรกของปี   โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ .  บาท เป็น

จาํนวนเงิน , .  ลา้นบาท  
    

คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุน้เพือรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลดงักล่าว  

 

สําหรับผลประกอบการครึงปีห ลังของปี 2561 (กรกฎาคม 2561 – ธันวาคม 2561) ตามงบเฉพ าะกิจการ  

คณะกรรมการขอเสนอผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมติัดงันี 

ก.  เนืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรเพือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายครบจาํนวน 10% แลว้  เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท

ในการจ่ายเงินปันผลครังนีบริษทัจึงไม่จาํตอ้งจดัสรรเพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

ข.  อนุมติัจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ลา้นบาท  
 

รวมเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดปันผลทงัปีเท่ากบัอตัราหุ้นละ .  บาท  คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทงัสินประมาณ 

, .  ลา้นบาท หรือคิดอตัราการจ่ายเงินปันผลรวมประมาณ . % ของกาํไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ  อตัรา

การจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั เงินปันผลทงัหมดจะถูกหกัภาษี ณ ทีจ่าย ตาม

อตัราทกีฎหมายกาํหนด  
 

การจ่ายปันผลดงักล่าวขา้งตน้  บริษทัจ่ายจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานงวดเดือนกรกฎาคม  ถึงเดือน

ธนัวาคม   ซึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ  ทงันี ผูถ้ือหุ้นซึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอ

เครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวไดต้ามมาตรา  ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  เมษายน  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  

พฤษภาคม  
 

มติทีประชุม    ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมตัิการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายและ

การจ่ายปันผล ดงันี 

ก. เนืองจากบริษทัได้จดัสรรเพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายครบจาํนวน 10% แลว้  เป็นเงิน 1,315,120,000 บาท  

ในการจ่ายเงินปันผลครงันีบริษทัจึงไม่จาํตอ้งจดัสรรเพือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 ข.  อนุมตัิจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท  หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,630.24 ลา้นบาท  
 

โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที  เมษายน  และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที  

พฤษภาคม  
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 ทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมีรายละเอียด

ดงันี  

  มติทปีระชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,584,970,813 100.0000 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

 - งดออกเสียง 11,964 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

วาระที 5  พจิารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ  

 ประธานได้แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า โดยทีข้อบงัคบัข้อ 14 ของบริษทัได้กาํหนดไวว้่า  ในการประชุมสามญั

ประจาํปีทุกครังกรรมการจาํนวนหนึงในสามตอ้งออกจากตาํแหน่ง  ถา้จาํนวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ไดแ้ลว้ ให้กรรมการในจาํนวนใกลท้ีสุดกบัส่วนหนึงในสามออกจากตาํแหน่ง  ในปีแรกและปีทีสอง

ภายหลงัการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชน การออกจากตาํแหน่งของกรรมการตามวาระจะใช้วิธีจบั

สลากกนั ส่วนในปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทงันีกรรมการทีออก

ตามวาระนนัๆ อาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ได ้
 

ในปีนีคณะกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 4 ท่านไดแ้ก่  

1. นางสุวรรณา พุทธประสาท  กรรมการ 

2. นายทวีวฒัน์  ตติยมณีกุล  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายชนินทร์  รุนสาํราญ  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

4. นายวรีพนัธ์   องัสุมาลี    กรรมการ (ดาํรงตาํแหน่งแทนนายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์) 
 

        ในปีนีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดเ้สนอรายชือกรรมการ  สาํหรับเสนอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตงั

กรรมการในเว็บไซด์ของบริษทัตงัแต่วนัที   ตุลาคม   ถึงวนัที    มกราคม  ปรากฏว่าไม่มีบุคคล

เสนอชือเขา้รับการพจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษทั    
 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแลว้เห็นว่าจาํนวนคณะกรรมการในปัจจุบนัมีความ

เหมาะสมแล้ว  และเท่ากับจาํนวนตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการทีดีทีกําหนดว่าคณะกรรมการควร

ประกอบดว้ยจาํนวนกรรมการ -  คน  และไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบตัิ 

และเห็นว่ากรรมการซึงครบกาํหนดออกตามวาระในปีนีทงัสีท่านมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.  และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

และในช่วง  ปีทผีา่นมา กรรมการของบริษทัไม่เคยเป็นพนกังานหรือหุ้นส่วนของบริษทัผูส้อบบญัชี  สาํหรับนาย

ทวีวฒัน์ ตติยมณีกุล และนายชนินทร์ รุนสาํราญ ซึงดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระเกิน  ปี 

แต่เนืองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาจากคุณสมบติัแลว้เห็นว่า มีคุณสมบตัิครบถว้น

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชาํนาญใน

ธุรกิจทเีกียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั  และมีความรู้ความเชียวชาญดา้นการตรวจสอบ  ซึงจะสามารถใหค้าํแนะนาํที



12  

เป็นประโยชน์ให้กับบริษทัไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถให้ความเห็นทีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของ

กฎหมายทีเกียวขอ้งได ้ จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตงัเขา้เป็นกรรมการในอกีวาระหนึง 
  

คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงมี

หลกัเกณฑ์การสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบติัและเห็นว่ากรรมการซึงครบกาํหนดออกตามวาระในปีนีทงัสี

ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ.  และมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ในธุรกิจทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั และสําหรับกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ  ไดแ้ก่นายทวีวฒัน์ ตติยมณีกุล เป็นผูช้าํนาญการดา้นธุรกิจคา้ปลีก  และนายชนินทร์ รุนสําราญ เป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถทางดา้นบญัชีการเงิน  ซึงดาํรงตาํแหน่งเกิน  ปี แต่เนืองจากเป็นผูมี้ความรู้ความเชียวชาญ

ด้านการตรวจสอบ  ซึงจะสามารถให้คาํแนะนําทีเป็นประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และสามารถให้

ความเห็นทีเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎหมายทีเกียวขอ้งได ้และกรรมการทงัสีท่านไดป้ฏิบติังาน

ให้กบับริษัทดว้ยดีมาตลอด  โดยบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือเป็นกรรมการบริษทัในครังนีไดผ้่านกระบวนการ

กลนักรองของคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั รวมทงัไม่มี

การเสนอรายชือกรรมการอืนจากผูถื้อหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพจิารณา

อนุมติัแต่งตงักรรมการจาํนวนสีท่านทีครบกาํหนดออกตามวาระในปีนี กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของ

บริษทัอกีวาระหนึง  ในการลงคะแนนเสียงเพือความโปร่งใส กรรมการทีถูกเสนอแต่งตงัในครังนีจะไม่อยูใ่นห้อง

ประชุมในระหว่างการพจิารณาในวาระนี  สาํหรับรายละเอียดประวติักรรมการ จาํนวนปีทีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวนครังทเีขา้ร่วมประชุม มีดงันี 
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ประวัติกรรมการทีเสนอให้มีการแต่งตัง  

ข้อมูลกรรมการ 

 

ชือ  - นามสกุล นางสุวรรณา พุทธประสาท 

อายุ 63 ปี  

ตําแหน่งทีเสนอ กรรมการและเป็นกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบริษทั 

ตามทกีาํหนดในหนงัสือรับรอง    

วนัทีได้รับแต่งตงั             2 กรกฎาคม 2546  

อาชีพหลกั ประธานเจา้หน้าทบีริหาร บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั 

 (พฒันาอสงัหาริมทรัพย)์ 

ประวัติการศึกษา 

วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ชือหลักสูตร  Financial Institutions Governance Program (FGP) 3/2554 

ปีทีเข้าร่วม 2554 

ชือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP) 85/2550 

ปีทีเข้าร่วม 2550 

ชือหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 29/2547 

ปีทีเข้าร่วม 2547 
 

ประสบการณ์  ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2559 – ปัจจุบนั 

กรรมการและประธาน

เจา้หน้าทีบริหาร บจ.แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.กสัโต ้วิลเลจ ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.พร็อพเพอร์ต ีโฮสท ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 

2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.คาซ่า วิลล(์ชลบรีุ 2554)  ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิตี ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์ห้เช่า 

2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจ

เมนท ์

ธุรกิจโรงแรม 

2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ.คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์ ธุรกิจรับตกแต่งภายใน 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. แอล แอนด ์เอช แมเนจเมน้ท ์ โรงแรม 
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ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. คาซ่า วิลล ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

กรรมการ บจ. คิว เอช แมเนจเมน้ท ์ บริการดูแลผลประโยชน์ทางการ

เงิน 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร         บมจ. ควอลิตีเฮา้ส์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

 

กรรมการบริหารความเสียง  

กรรมการบรรษทัภิบาล    

 กรรมการ บจ. คิว เอช อนิเตอร์เนชนัแนล  อสงัหาริมทรัพยใ์ห้เช่า 

 กรรมการ บจ. เดอะ คอนฟิเดน้ซ์ พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์

2554 - 2560 กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป บริษทัลงทุน 

2556 - 2557 กรรมการ บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ธนาคารพาณิชย ์
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการทีไม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการอืนทีอาจทําให้เกิด

ความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขนั

กบัธุรกิจของบริษทัหรือเกยีวเนืองกบั

ธุรกจิของบริษัท 

ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน 1 แห่ง ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน 12 แห่ง ไม่มี 

บมจ. ควอลิตีเฮา้ส์ บจ.แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล   

 บจ.กสัโต ้วิลเลจ  

 บจก.พร็อพเพอร์ตี โฮส  

 ทบจก.คาซ่า วิลล(์ชลบุรี 2554)  

 บจก.เซนเตอร์ พอยต ์ฮอสพิทอลิตี  

 

บจก.แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจ

เมนท ์  

 บจก.คิว.เฮา้ส์ พรีคาสท ์  

 บจก. แอล แอนด ์เอช แมเนจเมน้ท ์  

 บจก. คาซ่า วิลล ์  

 บจก. คิว เอช  แมเนจเมน้ท ์  

 บจก. คิว เอช อนิเตอร์เนชนัแนล  

 บจก. เดอะ คอนฟิเดน้ซ์  

   

สดัส่วนการถือครองดว้ยตนเอง  : ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      

สดัส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี 
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จาํนวนวาระและจาํนวนปีทีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน  5  วาระ  จากจาํนวนปีทงัหมด 15 ปี 9 เดือน 8 วนั ไดแ้ก่   

วาระที 1  ตงัแต่   2 กรกฎาคม 2546    ถึง  4 เมษายน  2550 

วาระที 2  ตงัแต่   4 เมษายน    2550    ถึง  7 เมษายน  2553 

วาระที 3  ตงัแต่   7 เมษายน    2553    ถงึ  5 เมษายน  2556 

วาระที 4  ตงัแต่   5 เมษายน    2556    ถงึ  7 เมษายน  2559 

วาระที 5  ตงัแต่   7 เมษายน    2559    ถงึ  9 เมษายน  2562 

 

สรุปจาํนวนครังทีเขา้ประชุมสาํหรับในปีทีผา่นมาเพือประกอบการพจิารณา  ดงันี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั   บริษทัจดัประชุมทงัหมด  12 ครัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 ครัง 
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ข้อมูลกรรมการ 

ชือ  - นามสกุล นายทวีวฒัน์ ตติยมณีกุล 

 อายุ 73 ปี  

ตําแหน่งทีเสนอ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีได้รับแต่งตงั            29 พฤษภาคม 2544  

             (นบัแต่วนัทแีปลงสภาพเป็นบริษทัมหาชน) 

อาชีพหลกั            ประธานกรรมการบริหาร บริษทั สตาร์แฟชนั (2551) จาํกดั 

             (จาํหน่ายเสือผา้) 
 

ประวัติการศึกษา 

วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ประถมศึกษา - - 

 

สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ชือหลักสูตร  Director Accreditation Program (DAP) 29/2547 

ปีทีเข้าร่วม 2547 

 

ประสบการณ์การทํางาน  ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2544 - ปัจจุบนั 
กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2556 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจ.มณีพณิ บริษทัโฮลดิง 

2532 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจ. สตาร์แฟชนั (2551)  ผลิตและจาํหน่ายเครืองแตง่กาย 
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ ในบริษัทอืน(ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการทีไม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กิจการอืนทีอาจทําให้ เกิด

ความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

กับธุรกิจของบริษัทหรือเกียวเนืองกับ

ธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน 2  แห่ง ไม่มี 

 บจ.มณีพณิ  

 บจ. สตาร์แฟชนั (2551)  

 

สดัส่วนการถือครองดว้ยตนเอง 

  

: ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      

สดัส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร : ไม่มี 
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การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม/ หรือนิติบุคคลทีมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง  

2 ปี ทผ่ีานมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษาทไีดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  2.ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)  

  3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

 

จาํนวนวาระและจาํนวนปีทีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง   จาํนวน  6  วาระ  จากจาํนวนปีทงัหมด 17 ปี 10 เดือน 12 วนั ไดแ้ก่   

วาระที 1  ตงัแต่  29 พฤษภาคม 2544    ถึง  8 เมษายน   2547 

วาระที 2  ตงัแต่    8 เมษายน     2547    ถึง  4 เมษายน   2550 

วาระที 3  ตงัแต่    4 เมษายน     2550    ถึง  7 เมษายน   2553 

วาระที 4  ตงัแต่    7 เมษายน     2553    ถงึ  5 เมษายน   2556 

วาระที 5  ตงัแต่    5 เมษายน     2556    ถึง  7 เมษายน   2559 

วาระที 6  ตงัแต่    7 เมษายน     2559    ถงึ  9 เมษายน   2562 

 

สรุปจาํนวนครังทีเขา้ประชุมสาํหรับในปีทีผา่นมาเพือประกอบการพจิารณา  ดงันี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั          บริษทัจดัประชุมทงัหมด  12 ครัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  11 ครัง 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    บริษทัจดัประชุมทงัหมด  12 ครัง  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  11 ครัง 
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ข้อมูลกรรมการ 

วนัทีได้รับแต่งตงั           22 กนัยายน  2548  

อาชีพหลกั           กรรมการ  บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (คา้ปลีก)           

 

ประวัติการศึกษา 

ฒกิารศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Fort  Hays State University, Kansas, USA 

 

สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD)  

ชือหลักสูตร  DCP Refresher  2/2549 

ปีทีเข้าร่วม  2549  

ชือหลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) 9/2548 

ปีทีเข้าร่วม 2548  

ชือหลักสูตร  Director Certification Program (DCP)  15/2545 

ปีทีเข้าร่วม  2545  

ชือหลักสูตร  Role of Chairman Program (RCM) 6/2544 

ปีทีเข้าร่วม 2544  

 

ประสบการณ์การทํางาน  ปี ย้อนหลงั 

 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

2550 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2553 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บจก. เอส บี แอล ลสิซิง ธุรกิจ Leasing 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ  บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

2529 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ ธุรกิจประกนัภยั 

2546 - 2556 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง   

บมจ. ซบับส์ามคัคีประกนัภยั ธุรกิจประกนัภยั 

 

 

ชือ  - นามสกุล นายชนินทร์ รุนสาํราญ 

อายุ 71  ปี  

ตําแหน่งทีเสนอ 
กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และกรรมการสรรหาและ

กาํหนด 

 ค่าตอบแทน 
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การดํารงตําแหน่งกรรมการ ในบริษัทอืน (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์) 

 

บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการทีไม่ได้ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการอืนทีอาจทําให้เกิดความ

ขดัแย้งหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันกบั

ธุรกจิของบริษัทหรือเกยีวเนืองกบัธุรกจิ

ของบริษัท 

ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน 1 แห่ง ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน 1 แห่ง ไม่มี 

บมจ. ไทยรับประกนัภยัต่อ -บจ. เอส บี แอล ลิสซิง  

 

สดัส่วนการถือครองดว้ยตนเอง  : ไม่มีการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทั      

สดัส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี 

 

การมีส่วนได้เสียในลกัษณะต่อไปนี กบับริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษทัย่อย/ บริษทัร่วม/ หรือนิติบุคคลทีมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง  

2 ปี ทผ่ีานมา 

  1.ไม่เป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือทีปรึกษาทไีดรั้บเงินเดือนประจาํ 

  2.ไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ  (เช่น ผูส้อบบญัชี ทีปรึกษากฎหมาย)  

  3.ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าทีไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

                  

คุณชนินทร์  รุนสําราญ มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญด้านบัญชีและการเงิน 

 

จาํนวนวาระและจาํนวนปีทีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวน  5  วาระ  จากจาํนวนปีทงัหมด 13 ปี 6 เดือน 19 วนั  ไดแ้ก่   

วาระที 1  ตงัแต่   22 กนัยายน 2548   ถึง  4 เมษายน   2550 

วาระที 2  ตงัแต่   4 เมษายน  2550    ถึง  7 เมษายน   2553 

วาระที 3  ตงัแต่   7 เมษายน  2553    ถึง  5 เมษายน   2556 

วาระที 4  ตงัแต่   5 เมษายน  2556    ถึง  7 เมษายน   2559 

วาระที 5  ตงัแต่   7 เมษายน  2559    ถึง  9 เมษายน   2562 

 

สรุปจาํนวนครังทีเขา้ประชุมสาํหรับในปีทีผา่นมาเพือประกอบการพจิารณา  ดงันี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริษทั    บริษทัจดัประชุมทงัหมด  12 ครัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 ครัง 

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     บริษทัจดัประชุมทงัหมด  12 ครัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน  12 ครัง 

3. การประชุมคณะกรรมการสรรหา                     บริษทัจดัประชุมทงัหมด    2 ครัง   กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมจาํนวน    2 ครัง  

    และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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ข้อมูลกรรมการ   

ชือ  - นามสกุล นายวรีพนัธ์  องัสุมาลี                                                        .  

อายุ 56  ปี                                                                                  . 

ตําแหน่งทีเสนอ กรรมการ                                                                           . 

วนัทีได้รับแต่งตงั 1 กุมภาพนัธ ์2562                                                              . 

อาชีพหลกั กรรมการบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  

(คา้ปลีก)                                                                            .  

 

   ประวัติการศึกษา 

วฒิุการศึกษา สาขาวิชา สถาบัน 

ปริญญาโท วศิวอุตสาหกรรม เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

สถาบัน  สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

ชือหลักสูตร  Directors Certification Program (DCP)  

(อยูร่ะหว่างการอบรมเนืองจากเพิงไดรั้บการแต่งตงัเมือวนัที 1 กุมภาพนัธ ์2562) 

ปีทีเข้าร่วม 2562 

 

  ประสบการณ์การทํางาน  ปี ย้อนหลงั 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชือหน่วยงาน / บริษทั ประเภทธุรกจิ 

มิ.ย. 2559 – ปัจจุบนั รองกรรมการผูจ้ดัการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

ม.ค. 2550 – พ.ค.2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ กลุ่มปฏิบติัการ บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

ก.ย. 2548 – ธ.ค. 2549 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

บมจ. โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

พ.ค. 2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ คา้ปลีก Home center 

ส.ค. 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บจ. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์  คลงัสินคา้ 

 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทอืน (ไม่นับรวม บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์) 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท หรือ กจิการทีไม่ได้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 

บริษัท หรือ กจิการอืนทีอาจทําให้เกิด

ความขัดแย้งหรือมีสภาพเป็นการ

แข่งขันกบัธุรกิจของบริษัทหรือ

เกยีวเนืองกบัธุรกจิของบริษัท 

ไม่มี ตาํแหน่งกรรมการจาํนวน  2 แห่ง ไม่มี 

 บจ. เมกา โฮม เซ็นเตอร์  

 บจ. ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์   



21  

สดัส่วนการถือครองดว้ยตนเอง  : 5,316,708 หุน้  หรือ 0.04%  

   (ณ วนัที 31  ธนัวาคม  2561) 

สดัส่วนการถือหุน้โดยคู่สมรสและบุตรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ริหาร  : ไม่มี 

 

จาํนวนวาระและจาํนวนปีทีกรรมการดาํรงตาํแหน่ง     จาํนวน 1 วาระ  เนืองจากเพงิไดรั้บแต่งตงัแทนนายชชัชาติ  สิทธิพนัธุ ์

ตงัแต่เดือนกมุภาพนัธ ์2562  ถึงปัจจุบนั 

 

สรุปจาํนวนครังทีเขา้ประชุมสาํหรับในปีทีผา่นมาเพือประกอบการพจิารณา  ดงันี 

1. ไม่มีการประชุม   เนืองจากเพิงไดรั้บแต่งตงัแทนนายชชัชาติ  สิทธิพนัธ์ุในปี 2562  ดงันันในปี 2561  กรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุม

ไดแ้ก่ นายชชัชาติ สิทธิพนัธุ์  ซึงไดเ้ขา้ประชุมทงัหมดจาํนวน 11 ครัง ในจาํนวนการจดัประชุมทงัหมด 12 ครัง  
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คาํถามในทีประชุม 

นายพสิิษฐ์ ตงัประจกัษ์ภกัด ีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม   

เนืองจากสมาคมมีนโยบายเพือความโปร่งใส จึงขอให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณทวีวฒัน์ และคุณชนินทร์ ช่วย

แสดงวิสยัทศัน ์ 

นายคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการตอบคาํถาม 

กรรมการทีมีความรู้เรืองธุรกิจ และมีความรู้ดา้นบญัชีหาไดย้าก นายทวีวฒัน์มีความเขา้ใจดา้นลึกของธุรกิจคา้ปลีก

เป็นอย่างดี สําหรับนายชนินทร์ เป็นผูมี้ประสบการณ์มีความรู้ความเขา้ใจดา้นระบบบญัชีและดา้นการเงินเป็น

อย่างดี ทงัสองท่านมีส่วนช่วยให้กิจการของบริษัทเจริญก้าวหน้าดว้ยดี อย่างทีผมไดเ้รียนไว้ว่าปัจจุบนัการหา

กรรมการอสิระเพอืมาช่วยกิจการบริษทัค่อนขา้งหาไดย้าก และทงัสองท่านเราเชิญท่านมาไม่ใช่ท่านสมคัรมา  
 

นายพสิิษฐ์ ตงัประจักษ์ภกัด ีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม   

เห็นว่าท่านอยู่มานานอาจจะไม่อสิระ 

นายทวีวัฒน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระตอบคาํถามและแสดงวิสัยทัศน์ ดังนี 

ประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็น Whole Sale เช่น Hardzard, Flip Flop, Columbia  และอีกหลายๆแบรนด ์ในอดีตเคย

เป็นผูก่้อตงัโรบนิสนัก่อนทีจะมกีารรวมกบักลุ่มเซ็นทรัล และมีประสบการณ์ในคา้ปลีกมากว่า 40 ปี คิดว่าจาก

ประสบการณ์จะช่วยดูแลบริษทัและทาํใหผู้ถื้อหุน้ไดส้บายใจ และโดยส่วนตวักไ็ม่ไดถื้อหุน้ในโฮมโปร สาํหรับ

โฮมโปรกเ็ป็นบริษทัทีมีธรรมาภิบาล   

นายชนินทร์ตอบคาํถาม 

ท่านผูถ้ือหุ้นครับผมชนินทร์ รุนสาํราญ ประสบการณ์ส่วนใหญ่ผมก็เป็นตาํแหน่งทางดา้นการเงินเกือบ  ปี เป็น

ประธานบริษทั Financial advisory, ประธานบริษทัโบรคเกอร์ของหลกัทรัพย ์และเคยเป็นประธานบริษทัFinance 

มาตลอด ทีมาอยู่ร่วมกบัโฮมโปรหลงัจากเกษียณ ก็ให้ความเห็นทุกอยา่งอย่างเป็นอิสระหมดไม่ว่าทางดา้นการเงิน 

หรือดา้นกิจการทางคา้ และจากประสบการณ์ทีมีอยู่และสะสมมาเป็นเวลานานผมคิดว่าผมก็เป็นประโยชน์กับ

บริษทั และผมกไ็ม่มีหุน้และไม่ไดมี้อะไรกบับริษทัเลย 
 

มติทีประชุม   ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตงักรรมการทงัสีท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึงดว้ยคะแนน

เสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีบริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตงั

คณะกรรมการเป็นรายบุคคล  ซึงมีรายละเอยีดดงันี    
 

1. คุณสุวรรณา พุทธประสาท กรรมการ 

ทปีระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,404,591,705 98.2959 

 - ไม่เห็นดว้ย 180,368,108 1.7040 

 - งดออกเสียง 22,964 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

 คุณทววีัฒน์  ตติยมณีกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทปีระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 
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มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,096,438,630 95.3847 

 - ไม่เห็นดว้ย 488,521,183 4.6152 

 - งดออกเสียง 22,964 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

 3   คุณชนินทร์  รุนสําราญ       กรรมการตรวจสอบ  กรรมการอสิระ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

ทปีระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,097,842,027 95.3980 

 - ไม่เห็นดว้ย 487,117,786 4.6019 

 - งดออกเสียง 22,964 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

4 . คุณวีรพนัธ์   องัสุมาล ี  กรรมการ 

ทปีระชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 

มติทีประชุม                     จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,447,484,666 98.7490 

 - ไม่เห็นดว้ย 132,347,641 1.2509 

 - งดออกเสียง 5,150,470 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาวาระที 5 เสร็จสินแลว้ ไดมี้ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจาํนวน 1 

ราย เป็นจาํนวน 60 หุ้น ดงันัน จาํนวนผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทงัสิน 1,729 ราย และรวมเป็นจาํนวน

หุ้นทงัสิน 10,584,982,837 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลของ

คะแนนในวาระที 6  เพมิขึน 
 

วาระที 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

 ประธานทีประชุมไดแ้จง้ให้ทีประชุมทราบว่า  พระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535  มาตรา 90  กาํหนด

ว่า  ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของ

บริษทั 

“ขอ้บงัคบับริษทัขอ้ 15 กาํหนดว่า กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม 

บาํเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา  

ทงันีไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑ์ทีจะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือ

กาํหนดให้มีผลตลอดไป  จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได ้  และนอกจากนันให้กรรมการมีสิทธิไดร้ับเบียเลียง    

และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 
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ความในวรรคหนึง ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซึงไดรั้บเลือกตงัเป็น

กรรมการในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอกีต่างหาก

ดว้ย” 
 

บริษทัฯ มีขนัตอนการเสนอค่าตอบแทน  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ก่อนนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพอืพิจารณาอนุมติัให้นาํเสนอต่อทีประชุมผูถื้อหุ้น   ซึงคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาตามหลกัเกณฑท์ีไดก้าํหนดไว ้ดงันี 

 1. พิจารณาตามความเหมาะสมซึงเทียบเคียงจากหลกัเกณฑ ์วิธีการ อตัราการจ่าย  หน้าทีความรับผดิชอบทีไดรั้บ

มอบหมายของบริษทัซึงอยูใ่นธุรกิจ/อตุสาหกรรมเดียวกนั  และโดยคาํนึงถึงสภาพคล่องของบริษทั   

    2. พิจารณาจากผลประกอบการบริษทั ณ สินปี และจะจ่ายเมือบริษทัมีกาํไร 

 3. พิจารณาจ่ายเมือบริษทัไดจ้่ายผลตอบแทนให้กบัผูถื้อหุ้นและพนกังานแลว้ 
 

 องคป์ระกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนรายเดือนในการใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ แก่คณะทาํงาน

ของบริษทั และค่าตอบแทนตามการประชุม ซึงโดยปกติบริษทัไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือน

ละ  ครัง  และมีการจดัประชุมคณะกรรมการชุดพิเศษอืนๆ เช่น การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ การ

ประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

    โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีทีผ่านมาดงันี 

ปีทีจ่ายค่าตอบแทน จาํนวนเงินทีอนุมติั จาํนวนเงินทีจ่ายจริง 

2559 12,000,000 บาท 11,150,000 บาท 

2560 12,000,000 บาท   9,800,000 บาท 

2561 12,000,000 บาท  9,240,000 บาท   
 

จาํนวนครังของการประชุมของคณะกรรมการในปีทีผา่นมามีดงันี 

คณะกรรมการ จาํนวนการประชุมปี 2561 

 - คณะกรรมการบริษทั 12 

 - คณะกรรมการบริหาร 11 

 - คณะกรรมการตรวจสอบ 12 

 - คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 2 

 

โดยมีรายละเอยีดค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะเป็นดงันี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

1. ค่าตอบแทนรายเดือน 

    - ประธานกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

80,000 บาท / คน / เดือน 

40,000 บาท / คน / เดือน 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน จาํนวนเงนิ 

ค่าตอบแทนกรรมการ  

2. ค่าเบียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 

    - ประธานกรรมการ 

    - กรรมการ 

 

30,000 บาท / คน / ครังทีเขา้ร่วมประชุม 

20,000 บาท / คน / ครังทีเขา้ร่วมประชุม 

ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กาํหนดจ่ายค่าเบียประชุมเป็นรายครัง เฉพาะครังทีมาประชุม 

(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ 

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน) 

ค่าเบียประชุม(จ่ายค่าตอบแทนตามการประชุม) 

     - ประธานกรรมการชุดย่อย 

     - กรรมการชุดย่อย 

 

30,000 บาท / คน / ครังทีเขา้ร่วมประชุม 

20,000 บาท / คน / ครังทีเขา้ร่วมประชุม 
 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ของบริษทัจากผลงานของบริษทัฯในภาพรวม การจ่ายเงินปันผลให้กบัผูถ้ือหุ้น ภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ

ของกรรมการแต่ละคณะแลว้  สําหรับเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน  ใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการของบริษทัทีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั  จึงขอเสนออนุมตัิจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ชุดยอ่ยประจาํปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) ซึงเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัปี 2561 
 

 สาํหรับสิทธิประโยชน์อย่างอืน บริษทัฯ ขอเสนอให้ทีประชุมรับทราบว่า สิทธิประโยชน์อยา่งอืนทีบริษทัให้กบั

กรรมการนนั  มีเฉพาะการให้สวสัดิการในการซือสินคา้ในราคาทีไดรั้บส่วนลดเท่านนั  ซึงส่วนลดทใีห้นนัเป็นไป

ตามทีระบุไวใ้นข้อบงัคับของบริษัทซึงได้ผ่านการพิจารณาอนุมตัิจากทีประชุมผู ้ถือหุ้นแล้ว  และสวสัดิการ

ดงักล่าวบริษทัไดใ้ห้ในอตัราไม่มากกว่าทีบริษทัให้กบัลูกคา้ระดบั VIP ทวัไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 

10% 

 

  ทังนี  คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ทีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี 

 คณะกรรมการทไีดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี 
 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 

12,000,000 บาท (สิบสองลา้นบาท) โดยมีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการแต่ละคณะตามที

ประธานเสนอทุกประการ  นอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว  ได้อนุมติัมอบสิทธิประโยชน์ให้กับ

คณะกรรมการ  คือ การให้สวสัดิการในการซือสินคา้ในราคาทีไดรั้บส่วนลดซึงส่วนลดทีให้นนัเป็นไปตามทีระบุ

ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัซึงไดผ้า่นการพิจารณาอนุมตัิจากทีประชุมผูถื้อหุน้แลว้  และสวสัดิการดงักล่าวบริษทัได้

ใหใ้นอตัราไม่มากกว่าทีบริษทัให้กบัลูกคา้ระดบั VIP ทวัไป โดยกาํหนดในอตัราสูงสุดไม่เกิน 10% 

 ซึงมีมติดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม โดยมีรายละเอยีดดงันี 
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มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

 - เห็นดว้ย 10,125,916,978 95.6630 

 - ไม่เห็นดว้ย 17,801,203 0.1681 

 - ผูถื้อหุน้งดออกเสียง            22,964 หุน้ 
441,264,656 4.1687 

- กรรมการงดออกเสียง 441,241,692 หุน้ 

- บตัรเสีย 0 0.0000 
 

วาระที 7  พจิารณาอนุมัติจ่ายเงนิบําเหน็จกรรมการประจําปี 2561 

 ประธานทีประชุมไดแ้ถลงให้ทีประชุมทราบว่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนด

ว่า ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
 

 “ขอ้บงัคบับริษทัขอ้  15  กาํหนดว่า  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบียประชุม 

บาํเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอนื ๆ ตามขอ้บงัคบั หรือตามทีทีประชุมผูถื้อหุน้พจิารณา  

ทงันีไม่ว่าจะกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือกาํหนดเป็นกฎเกณฑที์จะใชใ้นการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือ

กาํหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลียนแปลงกไ็ด ้ และนอกจากนนัใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บเบียเลียงและ

สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั 

  ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัซึงไดร้ับเลอืกตงัเป็น

กรรมการในอนัทีจะไดรั้บค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทเีป็นพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัอีกต่างหาก

ดว้ย” 
 

 คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ซึงได้

พิจารณาเงินบาํเหน็จกรรมการโดยกลนักรองถึงความเหมาะสมต่างๆ และเปรียบเทียบโดยอา้งองิจากอุตสาหกรรม

เดียวกนั  รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั โดยมีหลกัเกณฑ ์ ดงันี 

1. เนืองจากคณะกรรมการบริษทัมีส่วนกาํหนดนโยบาย แนวทางการดาํเนินงาน รวมถึงการให้คาํปรึกษาในการ

ดาํเนินงานดา้นต่างๆของบริษทั พิจารณาไดจ้ากผลกาํไรสุทธิของบริษทัมีการเติบโตเพิมขึนจากปี 2560 เท่ากบั 

14.86%  

2.   ในปี 2561 ดชันีตลาดหลกัทรัพยโ์ดยรวมกลุ่ม SET 50 ลดลง 7.95% เมือเปรียบเทียบกบัปี 2560 แต่มูลค่า

หลกัทรัพยต์ามราคาตลาด หรือ Market Capitalization ของบริษทัเพิมขึนถึง 18.75%  ซึงเกิดจากการมีส่วนร่วม

ของกรรมการ 

  

โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการในปีทีผา่นมาดงันี 

ปีทีอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จกรรมการและกรรมการชุดย่อย จาํนวนเงินทีอนุมติั จาํนวนเงินทีจ่ายจริง 

2558 30,000,000 บาท 30,000,000 บาท 

2559 32,000,000 บาท 32,000,000 บาท 

2560 35,000,000 บาท 35,000,000 บาท 
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 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึงเสนอต่อ

ทปีระชุมผูถื้อหุ้น เพือพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินบาํเหน็จใหก้รรมการและกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2561  เป็นจาํนวน

เงิน 35,000,000 บาท (สามสิบหา้ลา้นบาท) ซึงเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัปี 2560 
 

ทังนี  คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมย์ทีจะแสดงความโปร่งใส และตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี  

คณะกรรมการทีไดรั้บค่าตอบแทนจะงดออกเสียงในวาระนี 
 

มติทีประชุม ทปีระชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหจ่้ายบาํเหน็จกรรมการประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 35,000,000 บาท 

(สามสิบห้าลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม โดยมีรายละเอียดดงันี 

มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม 

 - เห็นดว้ย 10,041,328,285 94.8639 

 - ไม่เห็นดว้ย 102,389,896 0.9673 

 - ผูถื้อหุ้นงดออกเสียง            22,964 หุน้ 
441,264,656 4.1687 

- กรรมการงดออกเสียง 441,241,692 หุน้ 

- บตัรเสีย 0 0.0000 
 

วาระที 8    พจิารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

 ประธานทีประชุมไดแ้ถลงต่อทปีระชุมผูถื้อหุน้ว่า ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 30 (5) กาํหนดว่า กิจการอนัทีประชุม

สามญัประจาํปีพึงกระทาํมีดงันี  (5) แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบัญชีหลายราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน ความเป็น

อิสระของผูส้อบบญัชี และไดน้าํเสนอคณะกรรมการเพือพิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทัสํานักงานอีวาย 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯประจาํปี 2562 ดงัมีรายชือผูส้อบบญัชีต่อไปนี  

1.นางกิงกาญจน์      อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 4496  และ/หรือ 

 2.นางสาวสุมนา      พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 5872  และ/หรือ    

3.นายชยพล             ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 3972  และ/หรือ 

4.นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 4521  และ/หรือ 

5.นางสาวอรวรรณ  เตชวฒันสิริกุล        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที  4807 
 

 เนืองจากมีมาตรฐานการทาํงานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบญัชี รวมทงัปฏิบติัหน้าทีไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา 

นอกจากนีเมือเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนอืนในระดบัเดียวกนัแลว้ 

เห็นว่ามีค่าสอบบญัชีทีเหมาะสม  และขออนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 เป็นเงินไม่เกิน 3,680,000 บาท (สาม

ลา้นหกแสนแปดหมืนบาทถว้น) 

นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีจ่ายค่าตอบแทนอืน ได้แก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินค้าประมาณ 

150,000  บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเกียวกบัการสอบบญัชีหรือการจดัทาํงบการเงินเพิมขึนได ้เนืองจาก

การขยายสาขาเพิมเติมขึน หรือการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่  หรือค่าใชจ่้ายอืนๆ ทงัของบริษทัและบริษทัใน

เครือ  ซึงค่าใชจ่้ายทเีพมิเติมนีบริษทัขออนุมตัิประมาณค่าใชจ้่ายไวไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท รวมทงัค่าสอบทานเรือง

การนาํ TFRS 15 มาใชใ้นปี 2562 โดยมีรายละเอยีดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2562  ดงันี 
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ค่าตรวจสอบงบการเงิน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี

ของบริษทั    

2,290,000 บาท 2,290,000 บาท 2,570,000  บาท 2,675,000  บาท 

ค่าสอบทานงบรายไตรมาสของ

บริษทั รวมทงัปีเป็นเงิน 

1,125,000 บาท 1,125,000 บาท 1,125,000  บาท 1,005,000  บาท 

รวมเป็นเงินทีขออนุมตัิ 3,415,000 บาท 3,415,000 บาท 3,695,000  บาท 3,680,000  บาท 
 

ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ใหบ้ริษทัสาํนกังาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตอืนของสํานักงาน ทาํหน้าทีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบ

บญัชีดงักล่าวได ้บริษทัไดแ้ต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษทัสํานักงาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดย

ผูส้อบบญัชีทีลงนามในงบการเงินจะทาํหน้าทีติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน  ปี ปัจจุบนัผูส้อบบญัชีทีลงนามในงบการเงิน

ไดแ้ก่ นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์ซึงไดท้าํหนา้ทเีป็นเวลาเพียง  ปีเท่านนั  ทงันี ผูส้อบบญัชีมิไดมี้ความสมัพนัธ์

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ีเกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  โดยผูส้อบ

บญัชีของบริษทั และผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย สงักดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั 
 

 จึงขอเสนอทีประชุมผูถื้อหุ้นเพือพิจารณาอนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชี  จากบริษทัสาํนักงานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562  และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน  3,680,000 บาท (สามลา้นหกแสนแปดหมืน

บาทถว้น)รวมทงัค่าตอบแทนอืนๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ 150,000  บาท และในระหว่างปี

อาจมีค่าใชจ่้ายเกียวกบัการสอบบญัชีหรือการจดัทาํงบการเงินเพิมขึนได ้เนืองจากการขยายสาขาเพิมเติมขึน หรือ

การจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่  หรือค่าใชจ่้ายอืนๆ ทงัของบริษทัและบริษัทในเครือ  ซึงค่าใช้จ่ายทีเพิมเติมนี

บริษทัขออนุมตัิประมาณค่าใชจ่้ายไวไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท รวมทงัค่าสอบทานเรืองการนาํ TFRS 15 มาใชใ้นปี 

2562 
 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ทีมาเลเซียทีมี 6 สาขา เราใช้สาํนกังานอีวาย และคุณกิงกาญจน์เป็นผูเ้ซ็นตด์ว้ยหรือไม่ พอดีเห็นรวมค่าสอบบญัชี

ของบริษทัยอ่ยดว้ย ตลอดจนทีมาเลเซียใชม้าตรฐานบญัชีเดียวกบัทปีระเทศไทยหรือมีขอ้แตกต่างอย่างไรบา้ง 

ผู้สอบบัญชีตอบคาํถาม 

ทีมาเลเซียใช้ผูส้อบบญัชีทีเป็น License ในมาเลเซียซึงเป็นสํานักงานอีวายเช่นกนั เพราะฉะนันในการจดัทาํงบ

การเงินรวมจะมีกระบวนการในการนาํงบมารวมและมีกระบวนการตามมาตรฐานทีผูส้อบบญัชีในประเทศไทย

ต้องทํา และค่าสอบบัญชีก็จะรวมอยู่ในยอดนีแล้ว สําหรับมาตรฐานบัญชีทังของมาเลเซียและของไทยใช้

มาตรฐานสากลเหมือนกนั 
 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทัสาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบริษทัยอ่ยประจาํปี 2562  ดงัมีรายชือผูส้อบบญัชีต่อไปนี  

1.นางกิงกาญจน์      อศัวรังสฤษฎ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 4496  และ/หรือ 

 2.นางสาวสุมนา      พนัธพ์งษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 5872  และ/หรือ    

3.นายชยพล             ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 3972  และ/หรือ 

4.นางสาวพิมพใ์จ    มานิตขจรกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที 4521  และ/หรือ 
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5. นางสาวอรวรรณ เตชวฒันสิริกุล        ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    ทะเบียนเลขที  4807 

และอนุมติัค่าสอบบญัชีเป็นเงินจาํนวน  3,680,000 บาท (สามลา้นหกแสนแปดหมืนบาทถว้น)รวมทงัค่าตอบแทน

อนืๆ ไดแ้ก่ ค่าสังเกตการณ์ทาํลายสินคา้ประมาณ ,   บาท และในระหว่างปีอาจมีค่าใชจ่้ายเกียวกบัการสอบ

บญัชีหรือการจดัทาํงบการเงินเพิมขึนได ้เนืองจากการขยายสาขาเพิมเติมขึน หรือการจดทะเบียนจดัตงับริษทัใหม่  

หรือค่าใชจ่้ายอืนๆ ทงัของบริษทัและบริษทัในเครือ  ซึงค่าใชจ่้ายทีเพิมเติมนีบริษทัขออนุมติัประมาณค่าใชจ่้ายไว้

ไม่เกิน 1,500,000 บาท รวมทงัค่าสอบทานเรืองการนาํ TFRS 15 มาใชใ้นปี 2562  ในกรณีทีผูส้อบบญัชีดงักล่าว

ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทไีด ้ให้บริษทัสํานกังานอีวาย จาํกดั  จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของสํานักงาน

ทาํหนา้ทตีรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้  
 

 โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึงหนึงของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมี

รายละเอยีดดงันี    

มติทีประชุม จาํนวนหุน้ ร้อยละของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,425,384,682 98.7574 

 - ไม่เห็นดว้ย 131,175,191 1.2426 

 - งดออกเสียง 28,422,964 ไม่นบัรวม 

- บตัรเสีย 0 ไม่นบัรวม 
 

วาระที 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) เรืองการจําหน่าย นําเข้า หรือ

ครอบครอง เพือใช้งานหรือเพือการพาณิชย์ ซึงเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้ในอากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภท

อากาศยานทีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone)  
 

ประธานทีประชุมได้แถลงให้ทีประชุมทราบว่า เนืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบนั  จาํเป็นต้องใช้

อุปกรณ์ทีมีเทคโนโลยีเพืออาํนวยความสะดวก เพิมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค ซึงไดแ้ก่ เครืองวิทยุคมนาคมทีใชใ้นอากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภทอากาศยานทีควบคุมการบิน

จากภายนอก (Drone)  ซึงวตัถุประสงคที์ระบุไวน้นัยงัไม่ครอบคลุมรายการอุปกรณ์ดงักล่าว   ดงันนั บริษทัจึงมี

ความจาํเป็นตอ้งเพิมเติมวตัถุประสงคใ์ห้สอดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ  และเพือให้ครอบคลุมรายการอุปกรณ์

ดงักล่าว   

คณะกรรมการได้พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับบริษัท รวมทงัรายการดังกล่าวไม่

จาํเป็นตอ้งใช้ความเห็นของทีปรึกษาการเงินอิสระ จึงขอเสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติแก้ไข

เพิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงคข์องบริษทั) โดยเพมิเติมวตัถุประสงคจ์ากเดิมทีมี  ขอ้ เพิมอีก   

ขอ้ รวมเป็น  ขอ้  ดงัมีรายละเอยีดทีขอแกไ้ขเพมิเติม ดงันี    

“ประกอบกจิการจําหน่าย นําเข้า หรือครอบครอง  เพือใช้งานหรือเพือการพาณิชย์ ซึงเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้ใน

อากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภทอากาศยานทีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) รวมถึงอะไหล่ และอุปกรณ์  

(เมือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง)”   

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักด ิผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ขอสอบถาม เกียวกบัเรืองการแกไ้ขบริคณห์สนธินีตอ้งการทีจะขาย Drone ในโฮมโปรหรือเพือทีจะนาํมาใชง้าน 

ถา้เพือนาํมาขายจะขอทราบทิศทางของบริษทั เนืองจากว่าเท่าทีเป็นลูกคา้ของโฮมโปรและเดินเขา้ไปในโฮมโปร
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ยงัไม่ไดมี้บรรยากาศในเรืองนีเลย เรืองของกลอ้ง เรืองของ Action Camera เรืองของ Facebook Live ยงัไม่มีเลย 

แลว้อยู่ๆ  จะขาย Drone จึงจะขอทราบทิศทางของบริษทัดว้ย  

กรรมการตอบคาํถาม 

ความจริงบริษทัขออนุญาตไวค้รอบคลุมกบัทงัขายและนํามาใช้เอง ถา้ถามว่าขณะนีมีนโยบายนาํมาขายหรือไม่ 

ขณะนียงัไม่มีนโยบาย แต่ในบริษทัมีขายกลอ้งถ่ายรูป มีขายอุปกรณ์การถ่ายรูป มีขายอุปกรณ์การถ่ายภาพ แต ่

Drone ขณะนีก็ยงัไม่มีขาย ปัจจุบนับริษัทเริมนํา Drone มาใช้งานบางส่วน เช่น เวลาตอ้งการถ่ายภาพในมุมสูง 

ฉะนันในปัจจุบนันียงัไม่มีขายมีแต่เพียงนํามาใช้งานเท่านัน วตัถุประสงคท์ีแก้ใหม่เพือให้ครอบคลุมหากว่าวนั

ขา้งหน้าบริษทัตอ้งการขายจะไดมี้ความคล่องตวัในการดาํเนินการ เนืองจากสินคา้ทีขายในร้านมีเป็นแสนรายการ

เพราะฉะนนัเวลามีเพิมเติมอะไร บริษทัตอ้งการมีความคล่องตวัในการดาํเนินการ 

  

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัให้แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 (วตัถุประสงค์ของบริษัท) ) โดย

เพมิเตมิวตัถุประสงคจ์ากเดิมทีมี  ขอ้ เพมิอีก   ขอ้ รวมเป็น  ขอ้  ดงัมีรายละเอยีดทขีอแกไ้ขเพมิเติม ดงันี    

“ประกอบกจิการจําหน่าย นําเข้า หรือครอบครอง  เพือใช้งานหรือเพือการพาณิชย์ ซึงเครืองวิทยุคมนาคมทีใช้ใน

อากาศยานซึงไม่มีนักบินประเภทอากาศยานทีควบคุมการบินจากภายนอก (Drone) รวมถึงอะไหล่ และอุปกรณ์  

(เมือได้รับอนุญาตจากหน่วยงานทีเกยีวข้อง)”   
 

โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีรายละเอยีดดงันี  

มติทีประชุม จาํนวนหุน้     ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,584,767,242 99.9979 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

 - งดออกเสียง 215,595 0.0020 

- บตัรเสีย 0 0.0000 
 

หมายเหตุ ภายหลงัจากทีประชุมไดพิ้จารณาวาระที 9 เสร็จสินแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึนจาํนวน  2 

ราย เป็นจาํนวน 344 หุ้น ดงันนั จาํนวนผูถื้อหุ้นทเีขา้ร่วมประชุมจึงมีจาํนวนทงัสิน 1,731 ราย และรวมเป็นจาํนวน

หุ้นทงัสิน 10,584,983,181 หุ้น และบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นไดมี้สิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทาํให้ผลของ

คะแนนในวาระที 10 เพมิขึน 
 

วาระที 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพมิเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขเพิมเติมข้อบังคบัข้อ .  ซึงเกยีวกบัองค์ประชุมของ

คณะกรรมการบริษัท 

 ประธานทีประชุมไดแ้ถลงให้ทีประชุมทราบว่า  เนืองจากขอ้บังคบัของบริษัทเดิมได้กาํหนดองค์ประชุมของ

คณะกรรมการไวเ้ป็นจาํนวนกึงหนึงของจาํนวนกรรมการทงัหมด  ซึงในทางปฏิบติัทีผ่านมานันการประชุม

คณะกรรมการของบริษทั  ในการกาํหนดองคป์ระชุมกรรมการไดเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกว่าสองในสามของจาํนวน

กรรมการทงัหมดอยูแ่ลว้ในทุกครังของการประชุม ซึงเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี  ทีไดก้าํหนดองค์

ประชุมของกรรมการซึงควรมีจาํนวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด   
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  ดงันนั  เพือแกไ้ขขอ้ความให้ตรงกบัการปฏิบติัทีแทจ้ริงและให้สอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ

ทีดีดงักล่าว คณะกรรมการจึงเสนอขอแก้ไขเพิมเติมข้อบังคบัของบริษัท ขอ้ .  ซึงเกียวกับองค์ประชุมของ

คณะกรรมการบริษทั  มีรายละเอยีดขอ้บงัคบัทีแกไ้ขเพิมเติม ดงันี 
 

ข้อบังคบัข้อ 21 เดมิ 

    ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน

กรรมการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีทีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมแทน ถา้ไม่มีทงัประธานและรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานที

ประชุม 
 

ข้อบังคบัข้อ 21  แก้ไข 

  ขอ้ 21. ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน

กรรมการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ในกรณีทีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมแทน ถา้ไม่มีทงัประธานและรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานที

ประชุม 
 

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักด ิผู้ถือหุ้นสอบถาม 

  ทาํไมตอ้งแกไ้ขเมือทางปฏิบติักป็ระชุมสองในสามอยู่แลว้ 

กรรมการตอบคําถาม 

เรืองนีคงเป็นลกัษณะของการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสิงทีคณะกรรมการปฏิบตัิอยู่แลว้และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด

ของทางตลาดหลกัทรัพย ์เรืองการกาํกบัดูแลกิจการทดีี ผูถ้ือหุน้อาจมีคาํถามว่า สองในสามต่างกบักึงหนึงอยา่งไร 

คือ แกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการทีดี 

 

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ผมมีมุมมองทีต่างไปคือ เราทาํดีอยู่แลว้ แลว้กฎเกณฑ์เกินกึงหนึง คือ กฎสามญัทีใช้กนัอยู่แลว้ อีกอย่างหนึงใน

เหตุการณ์ทีฉุกเฉินซึงกรรมการส่วนใหญ่ก็สูงวยัอาจเจ็บป่วยพร้อมกันหรือรถติดมากๆ มาประชุมเกินกึงหนึง

นิดนึง ถา้ท่านปรับใหม่ก็อาจประชุมไม่ได ้ตอ้งรอเรียกประชุมใหม่ตอ้งรอสองในสาม ดว้ยความปรารถนาดีถา้ไม่

จาํเป็นตอ้งแก ้โดยความเห็นส่วนตวัผมคิดว่าไม่ควรแก ้ 

กรรมการตอบคําถาม 

การแกค้งไม่ไดแ้กเ้พอืเหลือกึงหนึง แต่อย่างทไีดเ้รียนขา้งตน้ว่าแกไ้ขเพือให้สอดคลอ้งกบักฎเกณฑก์ารกาํกบัดูแล

กิจการทดีีและสอดคลอ้งกบัการปฏิบตัิทีทาํอยู่แลว้เท่านนั 
 

มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัของบริษทั ขอ้ .  ซึงเกียวกบัองคป์ระชุม

ของคณะกรรมการบริษทั  โดยมีรายละเอยีดขอ้บงัคบัทีแกไ้ขเพิมเติม ดงันี 
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   ขอ้ . ในการประชุมคณะกรรมการจะตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวน

กรรมการทงัหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

   ในกรณีทีประธานกรรมการไม่สามารถเขา้ร่วมในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ถา้มีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมแทน ถา้ไม่มีทงัประธานและรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได ้ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึงเป็นประธานที

ประชุม  
 

โดยทีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

โดยมีรายละเอยีดดงันี    

มติทีประชุม จาํนวนหุน้     ร้อยละของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นดว้ย 10,584,767,586 99.9979 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

 - งดออกเสียง 215,595 0.0020 

- บตัรเสีย 0 0.0000 
 

ภายหลังจากทีประชุมได้พิจารณาวาระท ี10 เสร็จสินได้มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดงันี 

นายวุฒิชัย พรีพฒันภูมิ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

ขออนุญาตเรียนถามท่านกรรมการผูจ้ดัการสีห้าขอ้เกียวกบัผลการดาํเนินงาน  

1. ขอเรียนถามเกียวกบัประเทศอืนๆ โดยรอบ ทีเคยไดมี้การศึกษาไวต่้อจากมาเลเซีย ว่าบริษทัมีความประสงค์

อยากจะเขา้ไปลงทุน ขอเรียนถามว่า ณ วนันีมีความกา้วหน้าอย่างไร ไม่วา่จะเป็นเขมร ลาว พม่า หรือเวียดนาม  

2. ขออนุญาตเรียนถามเกียวกบัตลาดออนไลน์ หรือ E-Commerce ซึงบริษทัไดมี้การวางความพร้อมในดา้นนี

ไปพอสมควรแลว้ ณ วนันีช่องทางออนไลนไ์ดส้ร้างยอดขายน่าพึงพอใจเพียงใด และภายใน  1 – 3 ปี นี ออนไลน์

ทบีริษทัคาดหวงัเพอืใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคยงัสดใสอยู่หรือไม่ น่าทจีะลงทุนต่อไปหรือไม่ 

3. เกียวกับ Mega Home ปัจจุบนัมี 12 สาขา ไม่ได้ขยายสาขามา 2 ปี เหตุผลทีผ่านมาก็คือว่าทางทีมบริหาร

ตอ้งการทีจะปรับปรุง Product Mix ก็ดี ทีมบริหารก็ดี ขอเรียนถามว่า ณ วนันี Mega Home มีความพร้อมหรือยงั

ในการทีจะเริมตน้ในการขยายสาขา  เพราะดูจากคู่แข่งทีเป็นคู่แข่งโดยตรงของ Mega Home  ยงัคงมีการขยายอยู ่

ขอเรียนถามว่าบริษทัพร้อมทจีะขยายสาขาไดแ้ลว้หรือยงั  

4. ในรายงานประจาํปีไดก้ล่าวถึงทีมช่าง ซึงตรงนีเป็นจุดเด่นของบริษทั วนันีบริษทัมีทีมช่าง อยู่ 1,228 คน ขอ

เรียนถามว่า 1,228 คน เพียงพอกบัตลาดแลว้หรือยงั เป้าหมายทีจะขยายทีมช่างต่อไปน่าจะอยู่ทีกีพนัคน เพราะผม

มองว่าตลาดการ Service ลูกคา้ ทีมช่างนีเป็นตลาดทีใหญ่มาก ซึงถา้มีทีมช่างพร้อมแลว้ อยากให้ทางฝ่ายบริหารทาํ

การโปรโมทว่าหากบา้นคุณมีปัญหาอะไร อย่าลืมโทรหาโฮมโปร โฮมโปร Service ไดทุ้กอย่าง ผมอยากเห็นการ

โปรโมทอยา่งจริงจงั  

กรรมการตอบคาํถาม 

1. สําหรับประเทศอืนรอบๆประเทศไทย  บริษัทสนใจแต่ยงัมีความไม่ชดัเจนในบางเรือง บริษทัตอ้งศึกษา

เพิมเติมในหลายดา้น ไม่ว่าจะเป็นเรืองการนาํเขา้สินคา้ ราคาทีดิน รวมถึงกฏเกณฑ์ของแต่ละประเทศ ตอ้งมีความ

ชดัเจน ถ้าไม่มีความชดัเจน บริษทัเขา้ไปเป็นความเสียงมาก บริษัทก็ต้องรอให้ประเทศนันชดัเจน ยกตวัอย่าง 

ประเทศเวียดนามเริมมีความชดัเจนมากขึนถา้คุณเป็นผูส่้งออก เขาจะยนิดีมากเพราะคุณนาํเงินตราต่างประเทศเขา้
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ประเทศ แต่ถา้เป็นผูน้ ําเข้าเขาจะเข้มงวดมาก เพราะกลวัเรืองเงินตราต่างประเทศสูญเสียไป  และค่าทีดินใน

เวียดนามแพงกว่าในประเทศไทยก็ส่งผลให้ตน้ทุนของสาขาจะแพงกว่าในประเทศไทย  เหล่านีคือความยากใน

การไปต่างประเทศ นอกจากเรืองของทีมงานแลว้ กเ็ป็นเรืองของกฎเกณฑข์องแต่ละประเทศ  

2. ตามทสีอบถามเรือง  E-Commerce ว่าเติบโตขึนหรือไม่ อนาคตดีหรือไม ่ขอตอบวา่อนาคตดี  

3. Megahome ปีนีมีแผนการขยายสาขาเพิมขึนอกี 2 สาขา  

4. ตามทีถามว่าจาํนวนช่างทีมี 1,200 กว่าคนนันเพียงพอหรือไม่ ขอตอบว่ายงัไม่เพียงพอ บริษัทยงัขยายต่อ

เรือยๆ แต่การพฒันาช่างนัน เป็นเรืองของเทคนิค และ Skill ทีตอ้งใช้เวลาในการพฒันา ปัจจุบนันีเรืองบริการ 

บริษทัถือว่าเป็น Service ยงัไม่ไดถื้อว่าเป็นการสร้างผลกาํไรให้บริษทั  เป็นเรืองทีบริษทัมองว่าตอ้งการให้บริการ

แก่ลูกคา้ของเราให้ดี เพราะฉะนนัเรากย็งัขยายหน่วยงาน Service อยู ่
  

นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

ไม่ทราบว่าท่านพอจะบอกไดห้รือไม่ว่า ปีนีบริษทัจะขยายในส่วนของ HomePro S กีสาขา HomePro อกีกีสาขา  

กรรมการตอบคาํถาม 

การขยายสาขาในปีนี  เฉพาะ HomePro ประมาณ  2 สาขา สําหรับ HomePro S ประมาณ  3 – 4 สาขา ส่วน 

Megahome กป็ระมาณ 2 สาขา   
 

นายวสันต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

HomePro EXPO ผลตอบรับเป็นอย่างไรบา้งเห็นใน Analyst Meeting บอกวา่ประมาณ 650 ลา้น ทาํไดใ้ช่หรือไม่ 

กรรมการตอบคาํถาม 

ทาํได ้650 ลา้นบาท 
 

นายนิคม ภคบัณฑุ ผู้ถือหุ้นสอบถาม 

1. เกียวกบัเรืองค่าตอบแทนของคณะกรรมการ มีสวสัดิการให้กบัคณะกรรมการ ซึงมีเขียนไวว่้าให้ VIP 10% 

ขอเรียนถามว่า 10% นีเป็นเฉพาะตวั หรือว่ามอบฉนัทะได ้เพือความโปร่งใสเปิดเผยดว้ยในโอกาสหน้าได้หรือไม่ 

ว่าคณะกรรมการแต่ละท่านไดใ้ช้สวสัดิการนีมากน้อยเพียงใด คือถา้ใช้มากก็ดีแปลว่าการสนับสนุนบริษทัให้

เจริญเติบโต หรือวา่ไม่ตอ้งแสดงตวัเลขเพราะว่าเป็นตวัเลขเลก็นอ้ย  

2. เรืองเกียวกบัออนไลน์ ในรายงานการประจาํปีเล่มนีเขียนไดดี้มาก มีบทวิเคราะห์เกียวกบัความเสียงต่างๆ ซึง

ถา้ผูถ้ือหุ้นไดอ่้านในเรืองของความเสียงนี ก็จะมีเรืองของการคา้ขาย การแข่งขนั E-Commerce ซึงทุกท่านไดถ้าม

ไปบา้งแลว้ แต่เห็นในรายงานประจาํปีไดก้ล่าวถึงระบบ Omni Channel ว่าบริษทัพยายามจะทาํระบบออนไลน์

แข่งขันให้ดีขึน  จึงขอเรียนถามว่า กลุ่มเป้าหมายของออนไลน์ของบริษัท คือลูกค้าคนไทยเท่านันหรือไม่ ที

มาเลเซียซือออนไลน์ไดด้ว้ยหรือไม่  และในการทาํออนไลน์บริษทัมีพาร์ทเนอร์กบัคนอืนหรือไม่ และเรืองการ

จดัส่งบริษทัทาํระบบจดัส่งเอง หรือวา่มพีาร์ทเนอร์เป็นผูจ้ดัส่งให ้และบริษทัจะมีโอกาสหรือไม่ทนีาํสินคา้ Private 

Brand ออกขายต่างประเทศไดด้ว้ย ให้ลูกคา้ต่างชาติไดส้ามารถซือสินค้าของ Private Brand ของบริษทั แทนที

ลูกคา้เป้าหมายจะอยูเ่พยีงในประเทศไทย  

 กรรมการตอบคาํถาม 

สําหรับเรืองของการใช้สวสัดิการของกรรมการ จริงๆแลว้กรรมการส่วนใหญ่ดว้ยอายุขนาดนีคงไม่มีใครสร้าง

บา้นอีกแลว้ก็มีแต่อาจจะซืออะไรเพิมเติมหรือเปลียนแปลง บางท่านก็อาจจะใชบ้า้ง บางท่านก็อาจจะไม่ใช้ ซึง 
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จาํนวนเงินก็ไม่ไดม้ากมายและสวสัดิการนีก็เท่ากนักบัสมาชิกบตัร VIP ทวัไปของบริษทัทีไม่ไดเ้ป็นกรรมการ 

กรรมการตอบคาํถาม 

เรือง Omni Channel ยอดขายออนไลน์เติบโตขึนมาก แต่ของบริษัทจะไม่เหมือนกบัทีอืนซึงส่วนใหญ่เขาขาย

สินคา้จาํพวกแฟชนั เครืองใชไ้ฟฟ้า ของเลก็ๆ น้อยๆ เขาก็จะโฆษณาให้คนไปซือทางออนไลน์ แต่ของบริษทัมี

หน้าร้านอยู่แลว้ จึงทาํ Omni Channel เพือความสะดวกของลูกคา้ทีสามารถเลือกซือสินคา้ไดทุ้กที เทียงคืนก็ซือ

ของได ้เวลาไหนก็ซือของได้ อยู่ทีบา้นก็ซือของได ้เมือซือแลว้จะให้บริษทัจดัส่งให้ก็ได ้หรือไปรับทีสโตร์ก็ได ้ 

ทเีรียกว่า Click & Collect ในปัจจุบนันีออนไลน์เริมมาตงัแต่ตอนประมาณเดือนสอง  ผลตอบรับก็เป็นไปไดด้ว้ยดี 

มีลูกคา้ส่วนหนึงซือทางออนไลน์และก็ไปรับของทีร้าน  ปริมาณก็สูงขึนเรือยๆ  
 

นายพสิิษฐ์ ตงัประจกัษ์ภกัด ีผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม   

ผมพิสิษฐ ์ตงัประจกัษ์ภกัดี จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  ขอสอบถามเกียวกบัเรืองการใหค้วามสาํคญัเกียวกบั

นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ทราบวา่ทางบริษทักาํลงัดาํเนินการ จึงขอถามนโยบายเกียวกบัเรืองนีเป็นอยา่งไร  

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

บริษทัได ้Certified แลว้ สําหรับการ Action ภายในและภายนอกไดท้าํอยา่งต่อเนือง  ทุกๆปีบริษทัจะมีหนงัสือส่ง

ถึงคู่คา้ในเรืองของ No Gift Policy และก็ปฏิบติัอยา่งจริงๆจงัๆ ในทุกดา้น 
 

นายพสิิษฐ์ ตงัประจกัษ์ภกัด ีผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม   

บริษทัมีนโยบายไปถึงบริษทัยอ่ยหรือไม่ครับ  

คุณวรรณ ี(ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบัญชีและการเงิน) ตอบคาํถาม 

ปัจจุบนัครอบคลุมบริษทัยอ่ยอยู่แลว้  ต่อไปก็จะขยายไปถึงบุคคลทีสามและคู่คา้ดว้ย และก็อาจเชิญชวนคู่คา้ให้มี

การอบรมเรืองนโยบายการต่อตา้นการคอร์รัปชนัในปีนี    
 

นาย วสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้นสอบถาม  

ปัจจุบนัส่วนใหญ่บริษทัขายแบบ Retail ไม่ทราบว่าจะมีการ Focus ไปที Wholesale บา้งหรือไม่    

กรรมการตอบคาํถาม 

บริษทัมีขายแบบ Wholesale ดว้ยแต่น้อยมากไม่ถึง 1 % ของยอดขายทงัหมด เนืองจากการขายแบบ Wholesale 

บริษทัตอ้งใหเ้ครดิต 
 

วาระที 11 พิจารณาเรืองอนืๆ (ถา้มี) 

  ทีประชุมไดพิ้จารณาครบทุกวาระแลว้ และไม่มีเรืองอืนใดให้ทีประชุมพิจารณาต่อไป และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด

ซกัถามอกีต่อไป ประธานจึงปิดการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2562 ปิดประชุมเวลา 12.40 น. 
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                           (          นายรัตน์  พานิชพนัธ ์        ) 
 

    ลงชือ      นางสาววรรณี  จนัทามงคล       เลขานุการบริษทั 

                                               (      นางสาววรรณี  จนัทามงคล     ) 


